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รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 213– 6/๒๕65 
วันพฤหัสบดี ที่  28  เมษายน  ๒๕65  เวลา 09.00 น. 
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

*********************************** 
ผู้มาประชุม 

1 ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัย                            ประธาน  
2 ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
3 ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4 ศาสตราจารย์สำเริง  จักรใจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5 ศาสตราจารย์อลงกลด  แทนออมทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6 รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7 นายชุมพล  เที่ยงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8 นายนิพนธ์  ภิญโญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9 นายนพณัฏฐ์  หุตะเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

10 นายสาธิต  พุทธชัยยงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11 นายชยานนท์  กฤตยาเชวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12 นายอภิวัฒน์  เศรษฐรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13 นายสมัชชา  โพธิ์ถาวร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
14 ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย 
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  ลักษณะกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์ฯ 
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  ชัยเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช) 
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง) 
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดี) 
19 รองศาสตราจารย์จรูญ  เจริญเนตรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์) 
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ชมุพร้อมญาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
21 อาจารย์ภาณุมาศ  สุยบางดำ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ) 
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญฤทธิ์  โอมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
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23 อาจารย์ประทีป  ทิพย์ประชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาทิพย์  อาจชมภู กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
25 อาจารย์ชูเกียรติ  ชูสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
26 อาจารย์คมสัน  นันทสุนทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
28 นางดรุณี  ลีนิน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
29 นางสฤญธรณ์  หมัดหมัน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ไม่มาประชุม  
  1 นายสลิล  โตทับเที่ยง     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

    (ลาประชุม) 
  2 นายธำรงค์  เจริญกุล     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

    (ลาประชุม) 
  3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริยา  ฉลาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 

(ลาประชุม) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม รองอธิการบดี 
  2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี รองอธิการบดี 
  3 นางสาวนิภาวรรณ  นิ่มดวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  4 นางสาวศิริวรรณ  ทิพรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  5 นายภควัต  จันทรรัศมี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
  6 นายเฉลิมพล  นกน้อย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
  7 นายเชาวัชร์  ตรงจิต นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
  8 นายสิทธิพงศ์  ธรรมโชตัง ช่างเทคนิค 
  9 นายฟูเกียรติ  อมรทรัพย์ ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 

ผู้เข้าร่วมชี้แจง 
 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีระศักดิ์  เพียรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนีภรณ์  น้อยเสงี่ยม คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
  1 อาจารย์สมยศ  ศรีเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดี 
  2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์  ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
  3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์  พุทธกาล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
  4 อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
  5 อาจารย์นุชลี  ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
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  6 อาจารย์ทวีศักดิ์  ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
และการจัดการ 

  7 อาจารย์กิติศักดิ์  วัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  8 อาจารย์สถาพร  ขุนเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
10 รองศาสตราจารย์ชาตรี หอมเขียว รองผู้อำนวยการ สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอด 

เทคโนโลยี 
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระริน  เครือวรพันธุ์ อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภพิชญาณ์  บุญเกื้อ อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
13 อาจารย์ศิววงศ์  เพชรจุล อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
14 อาจารย์ศิริวรรณ์  ศิลารักษ์ อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
15 อาจารย์ดุสิตพร  ฮกทา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย 

สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณรงค์   พงค์รักธรรม อาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
17 อาจารย์อาศิส  อัยรักษ์ อาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
18 อาจารย์จิรวัฒน์  จันทองพูน อาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนาพร  อนันตสุข อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
20 อาจารย์นัทธ์หทัย เครบส์ อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
 
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น.  
 เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมาครบองค์ประชุม  ประธานได้เปิดการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ครั้งที่ 213 – 6/๒๕๖5  โดยดำเนินการตามระเบียบวาระ            
การประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 
 1.1   เรื่องท่ีประธานแจ้ง 

   1.1.1  รายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2564 
   ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ตามที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ได้จัดทำรายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2564 และได้เผยแพร่รายงานฯ 
ผ่านเว็บไซต์และทาง QR Code นั้น สำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ ควรแจกรายงานฯ แบบเป็นรูปเล่มให้แก่
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ด้วย เพ่ือจะได้สะดวกในการเปิดอ่านหรือค้นหาข้อมูล 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

 1.1.2  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
(ทปนอ.มทร.) ครั้งที่ 2/2565   

   ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าตามที่ได้เข้าร่วมประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปนอ.มทร.) ครั้งที่ 2/2565  เมื่อวันจันทร์ ที่ 25  เมษายน  2565 ที่ผ่านมา
โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุม Ball Room ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และผ่าน
ระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ซึ่งดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จาก
การเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ในครั้งนี้ มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 
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   1. การจัดกิจกรรมครบ 48 ปี แห่งการก่อตั้ง “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” ซึ่งมีกำหนดจะจัด
ขึ้นในวันที่ 27  กุมภาพันธ์  2566  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งรูปแบบการจัดงานนั้น ยังไม่ได้
กำหนดว่าจะเป็นลักษณะใด ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ก็เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ฉะนั้น  จึงควรมีส่วน
ร่วมในการเสนอแนวคิดในการจัดกิจกรรมดังกล่าว 

   2. การเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green Metric World University Ranking) ซึ่งจะมีการ
จัดอันดับสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 5 แห่ง ที่เข้าร่วม
โครงการนี้อยู่ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ควรจะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย  

   3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เชิญ Dr.Maurice Dimmock จากสถาบัน Accreditation 
Service for International Schools, Colleges and Universities (ASIC) บ รรย าย พิ เศษ เรื่ อ ง  “น ำ เสน อ 
concept การเตรียมตัวเข้ารับการรับรองมาตรฐาน” ซึ่งเป็นการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นสิ่งสำคัญ 
เพ่ือมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้
เป็นนานาชาติ ซึ่งมาตรฐาน ASIC เป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับจากสากลในการออกใบประกันคุณภาพให้
สถาบันการศึกษาโดยช่วยพัฒนาสถาบันการศึกษาให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก จึงทำให้เกิดความ
มั่นใจในมาตรฐานตรงตามที่รัฐบาลกำหนดและสอดคล้องกับความเป็นสากล หากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
จะดำเนินการร่วมกัน น่าจะเกิดประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

 1.1.3  การเตรียมแผนรองรับผลกระทบของโควิด 19 และปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ที่มี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

   ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ธนาคารโลก (World Bank) ได้ประเมินผลกระทบและความ
เสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมจากการสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และปัญหาที่
กรณีพิพาทระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างหนักต่อประเทศอ่ืนๆ ในยุโรปและเอเชีย  
ซึ่งผลกระทบของสงครามลดหลั่นกันไปตามความเชื่อมโยงทางการค้า การเงิน และการอพยพของภูมิภาค ส่งผลให้
เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมากต่อประเทศเพ่ือนบ้าน โดยประเทศไทยเริ่มได้รับผลกระทบจากกรณี
ดังกล่าวที่เกิดขึ้นด้วย ซึ่งคาดว่าประเทศไทยต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3 ปี ในการที่จะฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจ ฉะนั้น              
จึงเป็นเรื่องที่จะต้องมีการเตรียมแผน และเตรียมความพร้อมในการที่จะรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น เช่น ปัญหา
ราคาสินค้าและราคาพลังงานพุ่งสูงอย่างต่อเนื่อง และสงครามอาจส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อยาวนานขึ้น  

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 
 
1.2.  เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้ง 

 1.2.1  รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เดือนเมษายน  2565 
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ เปิด VTR 

ประมวลข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ประจำเดือนเมษายน  2565  ทางด้านการศึกษา ด้านการสร้าง
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

   -  เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษา
จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการ
ทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประจำปี
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การศึกษา 2563 และประจำปีการศึกษา 2564 รวม 2,194 ราย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทาน
ปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ 

            ในการนี้ ศาตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรและเข็มรัฏฐาภิรักษ์  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ประจำปี 2563-2564 
   - เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
และ ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความ
เข้าใจ ว่าด้วยการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และมทร.ศรีวิชัย  
ณ ห้องประชุมสมิหลา ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย สงขลา โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งการลงนาม MOU การบริการทางวิชาการแก่ชุมชน พ้ืนที่ 5 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสตูล และจังหวัดกระบี่ ซึ่งมุ่งพัฒนาบุคลากรและ
องค์ความรู้เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทุนทางวัฒนธรรม และเป็นการร่วมกัน
บูรณาการทรัพยากร การจัดการหน่วยงานเครือข่าย และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับต่าง ๆ ให้เชี่ยวชาญ ทัน
เหตุการณ์สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเกิดองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระดับชุมชนและ
ระดับภูมิภาคด้วยหลักวิชาการต่อไป 
   - เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ“เสริมพลังผู้นําชุมชน ผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานสะอาด” โดยนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี
ศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการเสริมความรู้ความสามารถด้านวิชาการพลังงาน
สะอาดจากแสงอาทิตย์และพลังงานจากชีวมวล เสริมความพร้อมในการต่อยอดพัฒนาพลังงานสะอาดให้กับพ้ืนที่ 
โดยชุมชนผ่านตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เสริมพลังผู้นําชุมชน ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด
มุ่งหวังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนได้มีพลังงานใช้อย่างยั่งยืน 
   - เมื่อวันที่ 25  เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดศูนย์พัฒนากำลังคน
รองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ (Coastal Tourism) กับกิจกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรเพ่ิมทักษะ (Reskill Upskill & New Skill) รองรับการจัดการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยี มุ่งเน้นการสร้างการพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ต้องการพัฒนาให้ผู้ที่
สนใจร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถที่จะนำทักษะความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ไปใช้ต่อยอดของ
การประกอบอาชีพ เสริมรายได้ และเป็นการยกระดับเศรษฐกิจของชุมชุนให้ดีขึ้น โดยมีการเปิดศูนย์ทั้ง 3 ศูนย์   
ได้แก่ ศูนย์ภาคใต้ชายแดน  ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย จังหวัดสงขลา  ศูนย์ภาคใต้
อ่าวไทย  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ขนอม)  และ
ศูนย์ภาคใต้อันดามัน  ณ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย (วิทยาเขตตรัง) 
   - ทีมวิจัยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทดลองปลูกข้าวสายพันธุ์ทนความเค็ม อำเภอสทิงพระ 
จังหวัดสงขลา  โครงการวิจัยการบริหารจัดการน้ำเพ่ือการเกษตรกรรมด้วย IoT ร่วมกับกระบวนการมีส่วนร่วมภาค
ประชาชนในพ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยมี ทีมวิจัยของ มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับ (สวทช.) และ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยเกษตรอำเภอสทิงพระ เกษตรกรบ้านท่าหิน ทดลองปลูกข้าวสายพันธุ์ทน
ความเค็มในแปลงสาธิตจริง บ้านท่าหิน ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  โดยได้ลงพ้ืนที่ปั กดำกล้าข้าว
ทนเค็มในแปลงสาธิตทดลอง ประกอบด้วยพันธุ์ข้าว 9 สายพันธุ์ ที่มีอายุต้นกล้าประมาณ 1 เดือน ซึ่งหลังจากนี้อีก
ประมาณ 60 – 70 วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวข้าว เพ่ือทำการคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวทนเค็มที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่
ต่อไป 
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   - มหาวิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับ 
   1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) ในโอกาสได้รับ
คัดเลือกผลงาน ระดับประเทศ “ด้านการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม CIRCULAR ECONOMY” โครงการที่มีศักยภาพ
ยกระดับชุมชน โดยนายสาธิต บัวขาว อาจารย์สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน หลังสถานการณ์โรคระบาด COVID - 19 ตำบล 
แก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด และได้รับคัดเลือก ซึ่งโครงการมีพ้ืนที่
จำนวนทั้งหมด 17 ตำบล เป็นการให้ความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ และกิจกรรมออกแบบบรรจุภัณฑ์และเพ่ิมช่อง
ทางการจำหน่าย 
   2. นายโชติวงศ์ เฉลิมพงษ์พิพัฒน์ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทการออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย ในรอบตัดสิน
ระดับประเทศ ภายใต้กิจกรรม “ไทยทะยาน” การเพ่ิมมูลค่ามรดกวัฒนธรรมไทย ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ผ่านผลงานการประกวดการออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย การประกวดการออกแบบเครื่องประดับ การประกวด
งานสร้างสรรค์ (จิตรกรรม ประติมากรรมและสื่อผสม) และการประกวดภาพยนตร์โฆษณา ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย 
ราชภัฎสวนสุนันทา  

 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 นายสาธิต  พุทธชัยยงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ตน
เป็นประธานกองทุนของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งจะพิจารณาให้ทุนสนับสนุนกับโรงงานอุตสาหกรรม
หรือสถาบันการศึกษา ให้ทำงานวิจัยต่อยอดทางด้านแฟชั่น ซึ่งจากผลงานของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการ
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทการออกแบบเครื่องแต่งกาย
ร่วมสมัย ภายใต้กิจกรรม “ไทยทะยาน” ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา นั้น หากนักศึกษาหรืออาจารย์
ในสาขา สนใจที่จะต่อยอดพัฒนาแฟชั่น โดยเฉพาะการได้ร่วมกับชุมชน พัฒนาจนได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(มผช.) สามารถประสานมายังตนได้ ซึ่งตนจะได้พิจารณาช่วยสนับสนุนต่อไป 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

1.2.2  รายงานสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของมหาวิทยาลัยฯ 
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยฯ โดยจากการสำรวจข้อมูลเดือนเมษายน 2565 พบว่ามี
บุคลากรและนักศึกษาติดเชื้อเพ่ิมขึ้น  110 ราย เป็นบุคลากร 63 ราย และนักศึกษา 47 ราย  ทั้งนี้มีผู้ติดเชื้อ
สะสมทั้งหมด 844 ราย ซึ่งเป็นตัวเลขที่มีแนวโน้มที่จะลดลง 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

1.2.3  การบรรยายพิเศษเรื่อง “นำเสนอ concept การเตรียมตัวเข้ารับการรับรองมาตรฐาน”  
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าตามที่นายกสภา

มหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบผลจากการเข้าร่วมประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปนอ.มทร.) ครั้งที่ 2/2565 ในเรื่องของการบรรยายพิเศษเรื่อง “นำเสนอ 
concept การเตรียมตัวเข้ารับการรับรองมาตรฐาน” ซึ่ งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เชิญ 
Dr.Maurice Dimmock จ า ก ส ถ า บั น  Accreditation Service for International Schools, Colleges and 
Universities (ASIC) มาบรรยายพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องของการจัดอันดับ โดยการประเมินผลทางการศึกษาของ
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มหาวิทยาลัย โดยใช้รูปแบบดาวระดับต่างๆ (QS Stars) การจัดอันดับด้วยดาว มีการประเมินจาก 6 เกณฑ์ ได้แก่
การเรียนการสอน ภาวะการมีงานทำ วิจัย ความเป็นนานาชาติ  สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ และด้านวัฒนธรรมและ
สังคม ซึ่งแต่ละเกณฑ์การประเมินมีรูปแบบการให้คะแนนที่มีตัวชี้วัดที่มีความเฉพาะเป็นของตัวเอง ซึ่งใช้สัญลักษณ์
ดวงดาวแทนการประเมินผล  ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการนำร่องในเรื่องนี้  ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ได้หารือกัน โดยจะทำงานขับเคลื่อนไปด้วยกันในภาพรวมของ 9 มทร.  
และจะใช้ QS Stars มาเป็นตัวจัดอันดับในเรื่องของการวัดคุณภาพ และจะมีการวางแผนในเรื่องของค่าใช้จ่าย
ร่วมกัน 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

1.2.4  การดำเนินการร่วมกันของ 9 มทร. ในเรื่องการเรียนข้ามสถาบัน 
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ร่วมมือกันในเรื่องของการเรียนข้ามสถาบัน โดยจะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ
ร่วมกันในการที่จะให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สามารถลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน ระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา สามารถหาความรู้ในสาขาวิชาที่ตัวเองสนใจ ได้
นอกจากสถาบันที่สังกัดอยู่ ซึ่งจะทำให้ได้ประสบการณ์ที่หลากหลายมากขึ้น โดยนักศึกษาจะสามารถลงทะเบียน 
เรียนข้ามสถาบัน รวมถึงใช้หน่วยกิตของวิชาดังกล่าว มาเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยกิตสาขาวิชาที่กำลังศึกษาได้ 
นอกจากนี้ยังนำไปอยู่ในระบบคลังหน่วยกิตสะสม ได้ตามข้อกำหนดของแต่ละมหาวิทยาลัยด้วย  ซึ่งคาดว่าจะ
ดำเนินการได้ในปีการศึกษา 2566 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

๑.3 เรื่องท่ีเลขานุการแจง้  
 วาระการประชุมตกค้างจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 212 -5/2565 เมื่อวันที่ 

21 เมษายน 2565 
   เนื่องจาก การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 212 -

5/2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 มีวาระพิจารณาตกค้าง จำนวน 4 วาระ ดังนี้ 
   1. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2565) วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
   2. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมสำรวจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   3. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... 

   4. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. .... 

   ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้บรรจุวาระการประชุมดังกล่าวไว้ในระเบียบวาระการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 213-6/2565 เรียบร้อยแล้ว โดยขอให้สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาวาระตกค้างก่อน 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 



-8- 
 

๑.๔   เรื่องที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยแจ้ง 
 นายชุมพล  เที่ยงธรรม  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้ง   
  นายชุมพล  เที่ยงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ที่ประชุม ฯ ทราบว่า เนื่องจากตนเป็น

ที่ปรึกษาอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาได้ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และโรงเรียน สถาบันต่างๆ อีกหลายหน่วยงานทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ควรจะเข้าไปร่วมมือด้วย ซึ่งตนยินดีที่จะประสานเพื่อนัดหมายในการทำความร่วมมือ
ให้แก่มหาวิทยาลัยฯ   

  นายชุมพล  เที่ยงธรรม ยังกล่าวอีกว่า ในวันที่ 10  พฤษภาคม 2565  จะมีการจัดงานประชุมใหญ่
ของเยอรมัน เกี่ยวกับเรื่องรถไฟและเทคโนโลยีการรถไฟทั้งหมด และจะมีงานไบเทค ที่เกี่ยวกับเรื่องรถไฟของ
เยอรมัน ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ น่าจะเข้ามีส่วนร่วม เพราะสืบเนื่องจากเมื่อปลายปี พ .ศ. 2560 ตนได้แนะนำ
เอกอัครราชทูตสหพันธ์สารธารณรัฐเยอรมนี มาดูพ้ืนที่ ณ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีทั้งชุมทางทุ่งสง
และชุมทางเขาชุมทอง ที่เหมาะแก่การดำเนินการในเรื่องของรถไฟ และประเทศเยอรมันก็มีความสนใจในเรื่อง
ดังกล่าวและยินดีที่จะให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัย  โดยหากกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่านใดสนใจ สามารถที่จะ
เข้าร่วมงานได ้

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒     เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  
  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 212 - 5/๒๕65       

วันพฤหัสบดี ที่ 21  เมษายน  ๒๕65  ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ครั้งที่ 212 - 5/๒๕65  วันพฤหัสบดี ที่ 21  เมษายน  ๒๕65  ผ่านระบบการประชุม
ออนไลน์ Zoom Cloud Meetings  โดยไม่มีการแก้ไข 

 ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนๆ 
 3.1.1 รายงานแผนการดำเนินการและผลการดำเนินงานของสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยี 
 นายชยานนท์  กฤตยาเชวง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ เสนอต่อที่ประชุมฯ ว่า 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 196-2/2564  เมื่อวันที่ 25  กุมภาพันธ์  2564 ได้มีมติอนุมัติ
จัดตั้งสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ เห็นว่าควรจะ
มีการนำเสนอให้สภามหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการดำเนินงาน และบทบาทที่
จะต้องรวบรวม เผยแพร่งานงานทางด้านวิชาการ และงานวิจัย บทบาทในการช่วยส่งเสริมทางด้านนวัตกรรมและ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยฯ บทบาทหน้าที่ของสำนักฯ เพ่ือที่จะให้สอดคล้องกับการพัฒนาแผนของ
มหาวิทยาลัยฯ และรายงานผลการดำเนินงานของสำนักฯ รวมทั้งเรื่องของการหารายได้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 



-9- 
 

 ทั้งนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ขณะนี้
มหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือติดตามการดำเนินงานของสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยี ซึ่งจะได้มีรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน โดยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้ง
ต่อไป 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั   รับทราบ  

 3.1.2 การนำเสนอวาระเชิงนโยบาย 
 อาจารย์ประทีป  ทิพย์ประชา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ ได้กล่าวว่า  ตามที่ได้มี
การหารือในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ว่าควรจะมีการนำเสนอวาระเชิงนโยบายทุกครั้ง นั้น แต่การประชุมสภา
มหาวิทยาลัยฯ ในหลายๆ ครั้ง ไม่ได้มีเรื่องเชิงนโยบายเข้าสู่ที่ประชุมฯ จึงเห็นว่า หากครั้งใดที่ไม่มีการเสนอเรื่องเชิง
นโยบาย ให้นำเรื่องหรือนโยบายที่มหาวิทยาลัยฯ มีอยู่แล้ว หรือกำลังดำเนินการอยู่ มานำเสนอต่อที่ประชุมฯ ในแต่ละ
เรื่อง แต่ละครั้ง เช่น เรื่องของนโยบายทางด้านการบริหารบุคลากร ที่ควรจะมาพิจารณากันว่าจะมีนโยบายอย่างไรที่
จะให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ มีความรักในองค์กร มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ เป็นต้น เพ่ือให้ที่ประชุมได้
ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะ และพิจารณาว่ามีส่วนใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 
  ทั้งนี้  ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์   ณ นคร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธาน
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาบุคลากร ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ในเรื่องของนโยบายการพัฒนาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยฯ นั้น มีนโยบายและแผนงานที่ชัดเจนมาก และได้มีการดำเนินการ อีกทั้งมีการรายงานผลการ
ดำเนินการเป็นระยะๆ ให้สภามหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบ แต่หากจะหยิบยกเอาประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นมา
เสนอเพ่ือพิจารณาเชิงนโยบาย นั้น หากมีการรวบรวมรายละเอียด และเตรียมข้อมูลที่ชัดเจน สามารถนำเสนอเป็น
นโยบายเพิ่มเติมได ้

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั   รับทราบ 

3.1.3  รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพย์สินเชิงพ้ืนที่เพ่ือก่อให้เกิดรายได้   
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ตามที่สภา

มหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 212-5/2565  เมื่อวันที่ 21  เมษายน 2565  ได้พิจารณาและมีมติ
เห็นชอบร่างนโยบายการบริหารทรัพย์สินเชิงพ้ืนที่เพ่ือก่อให้เกิดรายได้  และมอบเป็นนโยบายให้มหาวิทยาลัยฯ 
ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน (Master Plan) พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะอีกหลายประการ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯได้
ดำเนินการจัดทำแผนงานทั้งหมดที่จะดำเนินการในอนาคต ในเรื่องของการหาประโยชน์เชิงพ้ืนที่ ซึ่งจะได้นำเสนอ
รายละเอียดต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป ตามที่สภามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

3.1.4  รายงานความคืบหน้าเรื่องการดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา 
(Solar Rooftop)   

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบความคืบหน้า เรื่อง
การดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ว่า จากการที่
มหาวิทยาลัยฯ ยังไม่สามารถดำเนินการโครงการฯ ดังกล่าวได้ เนื่องจากติดประเด็นปัญหาข้อกฎหมายว่าหน่วยงาน
ของรัฐไม่สามารถที่จะจ่ายเงินให้กับภาคเอกชนได้ ฉะนั้น การให้เอกชนมาลงทุนแล้วให้มหาวิทยาลัยจ่ายค่าไฟฟ้า
ให้กับเอกชนจะดำเนินการไม่ได้ ซึ่งเรื่องดังกล่าวกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ .) ได้มีหนังสือ
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สอบถามไปยังกรมบัญชีกลาง ซึ่งกรมบัญชีกลางยังตอบไม่ชัดเจน แต่จากการตีความคือยังไม่สามารถดำเนินการได้ 
ฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ จะต้องมาปรับวิธีการใหม่ตามที่สภามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะได้
นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป ในรายละเอียดของแผนทั้งหมดในเรื่องของการประหยัดพลังงาน โดยจะนำ
ร่องในพ้ืนที่สงขลาก่อน แล้วจะเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้หารือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ใน
เรื่องของความเชื่อมโยงทางวิชาการ และวิจัยด้วย จากการหารือร่วมกันในเบื้องต้น มหาวิทยาลัยฯ จะลงทุนเองใน
พ้ืนที่สงขลาก่อน 300 กิโลวัตต์ เนื่องจากพ้ืนที่สงขลาใช้ไฟฟ้ามากท่ีสุด ซึ่งคาดว่าหากมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการเอง 
น่าจะไม่มีปัญหา แต่ในอนาคต คาดว่าอาจจะให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาลงทุนในพ้ืนที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
(ไสใหญ่) ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามระเบียบ ส่วนในพ้ืนที่อ่ืนๆ จะต้องมีการวางแผนต่อไป เนื่องจากพ้ืนที่ของ
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) และพ้ืนที่วิทยาเขตตรัง เป็นพ้ืนที่กรมป่าไม้ ฉะนั้น  จะต้องศึกษารายละเอียด
การดำเนินการในเรื่องการใช้พ้ืนที่ก่อน ว่ามีจำกัดเรื่องใดบ้าง 

 ทั้งนี้  นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบเ พ่ิมเติมว่าในที่ประชุมนายกสภา
มหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปนอ.มทร.) ครั้งที่ 2/2565 ได้มีการหารือกันใน
เรื่องนี้ และตนได้แจ้งให้ที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ทราบว่ามหาวิทยาลัยฯ จะมีการลงทุนดำเนินโครงการ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) แต่ติดปัญหาข้อกฎหมาย จึงไม่สามารถให้
เอกชนดำเนินการได้ แต่ได้รับทราบมาว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานสามารถดำเนินการได้ ซึ่งทำเป็นการ
เช่าโดยที่มหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นเจ้าของ  

 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. การดำเนินการเป็นการเช่า โดยที่มหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นเจ้าของ ก็มีข้อดี เพราะมหาวิทยาลัยฯ ไม่

ต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของบำรุงรักษา ฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ ควรจะศึกษารายละเอียดว่าหากทำเป็นการเช่า จะทำ
ให้มหาวิทยาลัยฯ มีความคล่องตัวมากกว่าเดิมหรือไม่ เพราะหากมีเรื่องของการบำรุงรักษาด้วย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จะค่อนข้างสูง โดยเปรียบเทียบกับกรณีที่มหาวิทยาลัยฯ ลงทุนเอง และนำเสนอข้อมูลของทั้ง 2 กรณี ต่อสภา
มหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 

 2. มหาวิทยาลัยฯ ควรนำเสนอตัวเลขให้สภามหาวิทยาลัยฯ ได้เห็นว่าจำนวนเงินที่ลดไป และ
กลายเป็นเงินที่ไปเป็นค่าเช่า เป็นเงินที่มหาวิทยาลัยฯ ไปลงทุน เป็นจำนวนเท่าใด เพ่ือจะได้เห็นข้อมูลที่ชัดเจนขึ้น 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการตาม
ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ  

3.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....  

ความเป็นมา 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้จัดทำร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... และนำเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 200-6/2564 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ซึ่งที่
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ประชุมมีมติมอบมหาวิทยาลัยฯ ทบทวนตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ ให้เรียบร้อย และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอีกครั้ง โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. เกณฑ์ในการสำเร็จการศึกษา ควรจะต้องดูประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย เพราะ
ในประกาศฯ จะมีการกำหนดในเรื่องของการแบ่งกลุ่มวารสารที่ อยู่ใน Quartile 1, Quartile 2 ซึ่งเกรงว่าหาก
นักศึกษาไปตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน Quartile 3 จะไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ กับคณาจารย์เลย เพราะจะมาขอกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการไม่ได้ 
 2. ควรมีการเพิ่มเติมข้อความในข้อที่ระบุว่า ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ หรือ proceedings ที่ปรากฎใน
ฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล ISI หรือฐานข้อมูล SCOPUS หรือ
วารสารระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 3. เนื่องจากเกณฑ์ในร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าว จะใช้กับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของทุกสายใน
มหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งทางด้านสายสังคมและด้านบริหารธุรกิจด้วย ฉะนั้นต้องพิจารณาให้รอบคอบว่าจะ ใช้เกณฑ์
เดียวกันหรือไม่ ควรจะทบทวนให้รอบคอบและชัดเจน แม้มหาวิทยาลัยฯ จะอยู่ในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามก็ยังมีสายสังคมด้วย 
  มหาวิทยาลัยฯ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ทบทวนและปรับแก้ร่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ตามข้อเสนอแนะ
จากสภามหาวิทยาลัยฯ โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/
๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม  ๒๕๖๔ ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่  ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๔-๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม 
๒๕๖๕ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการด้านกฎหมาย ในคราวประชุมครั้งที่  1/2565 เมื่อวันที่ 11 
มกราคม 2565 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายมีมติเห็นควรให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องกลับไปดำเนินการ
ทบทวนอีกครั้ง หรือหากหน่วยงานเจ้าของเรื่องไม่ขัดข้องหรือเห็นด้วยกับที่คณะกรรมการด้านกฎหมายได้แก้ไข ก็
สามารถจะนำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ แต่หากปรากฏว่ามีข้อท้วงติงหรือข้อขัดแย้งว่าไม่ควรจะแก้ไขหรือ
ควรจะเป็นตามที่ได้ร่างข้อบังคับมานั้น ก็อาจจะต้องนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายอีกครั้ง โดยได้มี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. เห็นควรให้นำร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... กลับไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งก่อนนำเข้าสภามหาวิทยาลัยฯ 

  2. เห็นควรแก้ไขข้อความในร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดังนี้ 
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ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 
๒) 

คณะกรรมการด้านกฎหมาย ปรับแก้ 

๔๗.๒ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
        ๔๗.๒.๑ แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธ์และ
สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการ 
ที่คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาแต่งตั้ง และต้องเป็น
ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
     
      ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล 
ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI 
Web of Science (Science Citation Index Expand, 
Social Sciences Citation Index, Art and Humanities 
Citation Index) หรือฐานข้อมู ล Scopus หรือวารสาร 
วิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการ
การอุ ดมศึ กษ า เรื่ อ ง ห ลั ก เกณ ฑ์ ก ารพิ จารณ า
วารสารวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 

๔๗.๒ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
        ๔๗.๒.๑ แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธ์
และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาแต่งตั้ง และต้องเป็น
ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
 
  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๖๒  

         ๔๗.๒.๒ แผน ก แบบ ก ๒ สอบผ่านรายวิชาครบ
ตามหลักสูตร ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 
๓.๐๐ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่คณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษาแต่งตั้ง และเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับ
ฟังได ้ 
         ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ตาม 
แผน ก แบบ ก ๑ หรือวารสารระดับชาติ ที่ปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI (Thai-Journal Citation Index Centre) 
เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ ๑ จำนวนอย่างน้อย ๑ 
เรื่อง หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยบทความที่นำเสนอ
ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากาการประชุมวิชาการการ 
 การประชุมวิชาการจะต้องจัดโดยสมาคมวิชาชีพ 
หรือหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือจัดโดย
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย 

       ๔๗.๒.๒ แผน ก แบบ ก ๒ สอบผ่านรายวิชา
ครบตามหลักสูตร ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการ
สอบปากเปล่าขั้นสุดท้ าย โดยคณะกรรมการที่
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาแต่งตั้ง และเป็น
ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
       ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ตาม แผน ก แบบ ก ๑ หรือได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือนำเสนอบทความในที่
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์  (Full 
Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม (Proceedings) ระดับชาติ ซึ่งจะต้องจัดโดย
สมาคมวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพ าะด้ าน  ห รือจั ด โดยความร่วมมื อ ระหว่ าง
มหาวิทยาลัย จำนวน ๑ เรื่อง 
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ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 
๒) 

คณะกรรมการด้านกฎหมาย ปรับแก้ 

       ๔๗.๒.๓ แผน ข สอบผ่านรายวิชาครบตามหลักสูตร 
ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ สอบผ่าน
การสอบประมวลความรู้ ด้วยข้อเขียนและหรือปากเปล่า
ในสาขาวิชานั้น เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบ
ผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาแต่งตั้ง และเป็นระบบ
เปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และผลงานการค้นคว้าอิสระนั้น 
ต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือได้รับการ
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) อย่างน้อย ๑ เรื่อง  
       การประชุมวิชาการจะต้องจัดโดยสมาคมวิชาชีพ 
หรือหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือจัด
โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย 

      ๔๗.๒.๓ แผน ข สอบผ่านรายวิชาครบตามหลักสูตร 
ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ สอบผ่าน
การสอบประมวลความรู้ ด้วยข้อเขียนและหรือปาก
เปล่าในสาขาวิชานั้น เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและ
สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการ
ที่คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาแต่งตั้ง และเป็น
ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  และผลงานการ
ค้นคว้าอิสระนั้น ต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
หรือนำเสนอบทความในที่ประชุมวิชาการและบทความ
ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สื บ เนื่ องจากการประชุ มวิ ช าการ (Proceedings) 
ระดับชาติ  ซึ่ งจะต้องจั ดโดยสมาคมวิชาชีพ หรือ
หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือจัดโดย
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ เรื่อง 

๔๗.๓  หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
        ๔๗.๓.๑ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ 
       ๔๗.๓.๒ หลักสูตร แบบ ๑ เสนอวิทยานิพนธ์
แ ล ะ สอบผ่ านการสอบปากเปล่ าขั้ นสุ ดท้ าย โดย
คณะกรรมการที ่คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
แต่งตั ้ง ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย และเป็นระบบเปิดให้ผู ้สนใจ
เข้ารับฟังได้  
     ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาติ ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ 
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web 
of Science (Science Citation Index Expand, Social 
Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation 
Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์อย่างน้อย ๒ 
เรื่อง ดังต่อไปนี้. 
 (๑) ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติอย่างน้อย ๒ เรื่อง หรือ 
                   (๒) ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติอย่างน้อย ๑ เรื่อง และตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติอย่างน้อย ๒ เรื่อง หรือ 
 
 
  

๔๗.๓ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
        ๔๗.๓.๑ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ 
        ๔๗.๓.๒ หลักสูตร แบบ ๑ เสนอวิทยานิพนธ์
และสอบผ่ านการสอบปากเปล่ าขั้ นสุ ดท้ าย โดย
คณะกรรมการที่คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
แต่งตั้ง ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย และเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจ
เข้ารับฟังได้ 
       ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาติหรือระดับชาติ ตามประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการ
สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติอย่างน้อย ๒ เรื่อง หรือ 
                   (๒) ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติอย่างน้อย ๑ เรื่อง และตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติอย่างน้อย ๒ เรื่อง หรือ  
                    (๓) ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติอย่างน้อย ๑ เรื่อง และนำเสนอบทความใน
ที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติอย่างน้อย ๒ เรื่อง 
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ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 
๒) 

คณะกรรมการด้านกฎหมาย ปรับแก้ 

                    (๓) ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติอย่างน้อย ๑ เรื่อง และตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับ
นานาชาติอย่างน้อย ๒ เรื่อง 
     ๔๗.๓.๓ หลักสูตร แบบ ๒ สอบผ่านรายวิชาครบ
ตามหลักสูตร ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 
๓.๐๐  เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่คณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษาแต่งตั้ง ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และเป็นระบบเปิดให้
ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ โดยผลงานวิทยานิพนธ์ต้องตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอย่างน้อย ๑ เรื่อง 

     ๔๗.๓.๓ หลักสูตร แบบ ๒ สอบผ่านรายวิชาครบ
ตามหลักสูตร ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 
๓.๐๐ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปาก
เปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่คณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาแต่งตั้ง ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และต้องเป็น
ระบ บ เปิ ด ให้ ผู้ ส น ใจ เข้ ารั บ ฟั ง ได้  โด ยผล งาน
วิทยานิพนธ์ต้องตี พิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างน้อย ๑ เรื่อง 

  ในการนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ทบทวนและปรับแก้ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ตามข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการด้านกฎหมาย และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม  ๒๕๖๕ ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
ศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๗ – ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ 
มีนาคม  ๒๕๖๕ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการด้านกฎหมาย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อ
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณา
ต่อไป 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....  

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการ
ใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้”  

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี            
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.  รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ความเป็นมา 
  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  มาตรา 17 (4) ซึ่งได้กำหนดให้
สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ นั้น 
 ในการนี้  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จึงได้
สรุปผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเห็นควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือโปรดทราบ 

   จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
  - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 6     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
6.  พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร และแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 ความเป็นมา 
  ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้ดำเนินการจัด การ

เรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ซึ่งได้
จัดทำขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดให้มีการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา หรือ สาขาวิชา เพ่ือให้การดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ กำหนดสู ่
เป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที ่มีคุณภาพ โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ และผ่าน
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น 

  ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร และแต่งตั้ง
อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564) ดังนี้ 
 1.  เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 ราย จากเดิม นายมนัส  อนุศิริ  เปลี่ยนเป็น  
นายอาศิส  อัยรักษ์  เนื่องจาก นายมนัส  อนุศิริ  เกษียณอายุราชการ  

 2.  แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร เพ่ิมเติม จำนวน ๒ ราย ดังนี้ 
   2.1  นายวิศิษฏ์ศักดิ์  ทับยัง 
 2.2  นายณัฐพล  แก้วทอง 
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  การขอแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ราย นายวิศิษฏ์ศักดิ์  ทับยัง ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ และผ่านการพิจารณา
จากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/๒๕65 เมื่อวันที่  16 มีนาคม  
๒๕65  

 การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร ราย นายอาศิส  อัยรักษ์ และการขอแต่งตั้งอาจารย์
ประจำหลักสูตร ราย นายณัฐพล  แก้วทอง ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ และผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/
๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕    

  ทั้งนี้ การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร และแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้
ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 39 - 6/2564 เมื่อวันที่  20  เมษายน  2565 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร และแต่งตั้งอาจารย์ประจำ
หลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  ดังเสนอ  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร 
และแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564)  ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
7.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) วิทยาลัยการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว 

 ความเป็นมา 
  ตามท่ี วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ซึ่งปรับปรุงจากหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  และ
เป็นไปตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งนี้ ได้มีการปรับโครงสร้างหลักสูตร มีการปรับ
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จำนวนหน่วยกิต ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาตามคำแนะนำของคณะกรรมการ มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศทางการ
บัญชีที่มีความทันสมัยในปัจจุบันมาใช้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ โดยคำนึงถึง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์เพ่ือรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
ซึ่งทางวิทยาลัยฯ คาดว่าผลที่ได้นี้จะสามารถพัฒนาทางการการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยปัจจุบัน
ความก้าวหน้าและทันสมัยทางด้านเทคโนโลยี ทำให้ความต้องการด้านบุคคลที่มีความสามารถมีมากยิ่งขึ้น ทาง
วิทยาลัยฯ จึงพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำวิทยาลัย ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และผ่านการพิจารณา
จากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/๒๕65 เมื่อวันที่ 4 เมษายน ๒๕
65 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ  
  บัดนี้ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ เรียบร้อยแล้ว และได้ผ ่านการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 38 – 5/2565 
เมื ่อวันที ่ 11  เมษายน  2565 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรบัญชี
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

 
7.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ความเป็นมา 
  ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้ดำเนินการ

ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ซึ่งปรับปรุง
จากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยได้ปรับปรุงให้
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน ซึ่งงานด้านวิศวกรรมสำรวจมีบทบาทในงานก่อสร้างของระบบรางในทุกขั้นตอน การ
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ทำงาน ตั้งแต่การเริ่มงานการก่อสร้างโครงสร้าง หรือแม้กระทั่งในการซ่อมบำรุงของราง ประกอบกับในยุคปัจจุบันมีการ
นำเทคโนโลยีทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ร่วมกับเครื่องมือ ในงานวิศวกรรมสำรวจสำหรับการสร้างระบบฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
จึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานและเทคโนโลยีดังกล่าวในอนาคต โดยพัฒนา
บัณฑิตทางวิศวกรรมสำรวจออกสู่สังคม เพ่ือรองรับงานด้านวิศวกรรมสำรวจและวิศวกรรมโยธาที่พัฒนาไปตามโลกาภิวัตน์ 
เพื่อรองรับการขยายตัวของการใช้แรงงานที่เพ่ิมขึ้นตามความต้องการของประเทศ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และผ่านการพิจารณาจากสภา
วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/๒๕65 เมื่อวันที่ 4 เมษายน ๒๕65 ซึ่งที่
ประชุมมีมติให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ 

  บัดนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมสำรวจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้ง ที่ 
38 – 5/2565 เมื่อวันที่ 11  เมษายน  2565 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ภายในระยะเวลา 
๒ ปี จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สำรวจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด”      

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ 

 1. ตามที่คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ มีมติให้มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ภายในระยะเวลา ๒ ปี นั้น มหาวิทยาลัยฯ ควรปรับปรุงตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ให้มี
ความทันสมัยมากขึ้น และในการปรับปรุงครั้งต่อไป ไม่ควรจะเน้นเฉพาะระบบรางเพียงเรื่องเดียว เพราะมีระบบ
ต่างๆ ที่เป็นเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องอีกมากมาย 
 2. ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป ที่เป็นหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ควรจะต้องปรับปรุง
ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมด โดยให้สอดคล้องตามระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ หรือ 
TABEE (Thailand Accreditation Body for Engineering Education)   

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ดังเสนอ โดยภายใน 2 ปี 
ให้มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ และรับรองมติที่ประชุม  
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7.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ....  

 ความเป็นมา 
  ตามที่ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้ออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการ
ออกข้อบังคับ โดยสภามหาวิทยาลัยอาจกำหนดหลักเกณฑ์เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับพันธกิจและนโยบาย
การพัฒนาอาจารย์ของแต่ละมหาวิทยาลัยได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานของ ก.พ.อ. กำหนด โดยประกาศดังกล่าวให้
ยกเลิก ประกาศ ก.พ.อ. และเอกสารแนบท้าย ดังนี้ 

  1. ประกาศ ก.พ.อ. และเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  3. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  4. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ดังนั้น เพ่ือให้หลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นช่องทางในการพัฒนาคุณภาพวิชาการและนวัตกรรมของ
ประเทศให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับความหลากหลายของศาสตร์ทั ้งปวง รวมทั้งครอบคลุม
ผลงานที่คณาจารย์ได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ 
ชุมชน หรือสังคม โดยเน้นการนำไปใช้จริงที่สามารถประเมินผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ ตลอดจนเร่งรัดให้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ก้าวสู่ความเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำระดับนานาชาติและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ออกข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ ที่สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕  และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องตามท่ี ก.พ.อ. กำหนด 

  มหาวิทยาลัยฯ จึงจัดทำร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทาง
วิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑4 มีนาคม  ๒๕๖๕ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ด้านกฎหมาย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ....  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๕/๑ และมาตรา ๖๕/๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๑๗ (๒) (๑๓) 
และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  ประกอบกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. ๒๕๖๔     

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยฯ ควรตรวจสอบในการ
ร่างข้อบังคับ ในเรื่องของโครงสร้าง รูปแบบ การใช้ถ้อยคำ ดังนี้  
 -  ตรวจสอบการจัดหมวดหมู่ในร่างข้อบังคับฯ จากหมวด 2 แล้วข้ามไปหมวด 5 
 -  ร่างข้อบังคับฯ ได้นิยามความหมายของ คำว่า “ผู้ขอกำหนดตำแหน่ง” ไว้แล้ว เพ่ือให้การเขียนคำนี้
ในหมวดต่อๆ ไป มีความกระชับ แต่ยังมีการนำไปเขียนว่า “ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” หรือเขียนคำว่า “ผู้ขอ” 
ซึ่งควรจะมีการตรวจสอบ โดยใช้ข้อความให้เหมือนกัน 
 -  บางข้อความมีความคลุมเครือ เช่น ร่างข้อบังคับฯ ข้อ 7  ควรจะเขียนให้ชัดเจนว่า “การใด
เกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ที่มิได้
กำหนดไว้หรือมหาวิทยาลัยไม่ได้กำหนดไว้ การขอกำหนดตำแหน่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่ ก .พ.อ. 
กำหนด” 
 -  ตรวจสอบร่างข้อบังคับฯ ในการใช้ภาษาอังกฤษ และการใช้คำในวงเล็บ  

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    
  1. เห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. .... ดังเสนอ  

  2. มอบมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ ให้
เรียบร้อยอีกครั้ง 

  3. รับรองมติที่ประชุม 
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7.4  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ....  

ความเป็นมา 
  โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรง

ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับพันธกิจและ
นโยบายการพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แต่ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานของ ก.พ.อ. 
กำหนด มหาวิทยาลัยฯ จึงมีแนวคิดที่จะกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรง
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ มาบังคับใช้คนละฉบับกับข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 

  เนื่องจาก ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ โดยนำหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ใน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  ที่ ใช้บังคับกับข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามาใช้บังคับโดยอนุโลม  แต่เมื่อคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประกาศ
ยกเลิกการใช้หลักเกณฑ์และวิธีการและกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ ทำให้มีผลกระทบต่อการดำเนินการพิจารณาแต่งตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประกอบกับข้อกำหนดในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ได้ระบุว่ากรณีพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัยที่จะกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการได้เองตามที่เห็นสมควร โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๕/
๑ และมาตรา ๖๕/๒ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับกฎหมาย
ของแต่ละมหาวิทยาลัย แต่ให้คำนึงถึงมาตรฐานของ ก.พ.อ. 

 ในการนี้ เพื่อให้แนวปฏิบัติในเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มหาวิทยาลัยฯ มีพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ที่ เคยดำรงตำแหน่งอาจารย์ที่มีสถานะเป็นลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานราชการใน
มหาวิทยาลัย หรือเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจากสถาบันการศึกษาอ่ืนมาก่อน หรือเคยดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
จากสถาบันการศึกษาอื่น ดังนั้นเพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสถานะดังกล่าวได้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการได้
เร็วขึ้น จึงได้กำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในระเบียบด้วย และได้กำหนดการคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทำหน้าที่ประเมินผล
งานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ให้สามารถคัดสรรบุคคลที่ไม่อยู่ใน บัญชีรายชื่อที่ 
ก.พ.อ. กำหนดได้ โดยกำหนดเป็นบัญชีรายชื่อที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด มหาวิทยาลัยฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการโดยออกระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ที่สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔  และ
มาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ 
ก.พ.อ. กำหนด 
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  มหาวิทยาลัยฯ จึงจัดทำร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. .... โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 
เมื่อวันที่ ๑4 มีนาคม ๒๕๖๕ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการด้านกฎหมาย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2565 
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณา
ต่อไป  

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ....  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๕/๑ และมาตรา ๖๕/๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๑๗ (๒) (๑๓) 
และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  ประกอบกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. ๒๕๖๔     

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ 

 -  ร่างระเบียบฯ ได้นิยามความหมายของ คำว่า “ผู้ขอกำหนดตำแหน่ง” ไว้แล้ว เพ่ือให้การเขียนคำนี้ใน
หมวดต่อๆ ไป มีความกระชับ แต่ยังมีการนำไปเขียนว่า “ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” หรือเขียนคำว่า “ผู้ขอ” 
ซึ่งควรจะมีการตรวจสอบ โดยใช้ข้อความให้เหมือนกัน 
 -  ตรวจสอบร่างระเบียบฯ ในการใช้ภาษาอังกฤษ และการใช้คำในวงเล็บ  

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     
  1. เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

พิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. .... ดังเสนอ  

  2. มอบมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ ให้
เรียบร้อยอีกครั้ง 

  3. รับรองมติที่ประชุม 
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7.5  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง จำนวน 2 หลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 1)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
  2)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

ความเป็นมา 
  ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้ดำเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้  
 1.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
  การปรับปรุงหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตรดังกล่าวได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยที่หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ได้
ปรับปรุงให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ตามแนวทางของร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะยาว ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) มุ่งหวัง
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการและทักษะเฉพาะทาง เพ่ือพัฒนาความรู้ทาง เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม รองรับการประกอบอาชีพด้านผู้ประกอบการและตลาดแรงงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าทั้ง ในปัจจุบันและ
อนาคต   

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ได้ปรับปรุง
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมโยธาและตอบสนองความต้ องการของประเทศ
ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ และ
นโยบายผลิตกำลังคนของประเทศ เพ่ือรองรับนโยบาย (Thailand 4.0) ด้านวิศวกรรมโยธา ซึ่งคาดว่าผลที่ได้จะทำ
ให้การเรียนการสอนมีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจากวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็วในปัจจุบัน ทำให้มีความต้องการวิศวกรด้านโยธาที่เพ่ิมขึ้น หลักสูตรนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตวิศวกรที่เป็น
นักปฏิบัติเพ่ือรองรับความต้องการในงานด้านอุตสาหกรรมและสถานประกอบการต่าง ๆ รวมถึงนักศึกษาที่สำ เร็จ
การศึกษาสามารถนำความรู้เพื่อเป็นผู้ประกอบการ  
  ทั้งนี้  หลักสูตรทั้ ง 2 หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่าน
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ใน
คราวประชุมครั้งที่ 6/๒๕65 เมื่อวันที่ 4 เมษายน ๒๕65 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ 
 บัดนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 39 – 6/2565 เมื่อ
วันที่ 20  เมษายน  2565 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป  
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 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง จำนวน 2 หลักสูตร ดังเสนอ  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด”      

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. แม้คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะดำเนินการสอดคล้องตามระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

วิศวกรรมศาสตร์ หรือ TABEE (Thailand Accreditation Body for Engineering Education) แล้ว อย่างไรก็ตาม
กระบวนการทั้งหมดในการรับรองมาตรฐาน ยังไม่เป็นไปตามข้อตกลง Washington Accord ซึ่งกระบวนการที่
มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการอยู่ ณ ปัจจุบันเป็นเพียงการการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (Accreditation) 
ของคณะเอง ฉะนั้นเพ่ือเป็นการพัฒนาวิชาชีพหรือพัฒนาการเรียนการสอนไปสู่ระดับสากล จะต้องมีสมาคมวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้องหรือจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ตรวจประเมินภายนอกเพ่ือที่มหาวิทยาลัยฯ จะได้มีการปรับปรุง และ
มหาวิทยาลัยฯ ควรสนับสนุน ส่งเสริมและผลักดันให้ทุกๆ หลักสูตรที่อยู่ในสาขาควบคุมทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ได้
เข้าสู่การเป็นสมาชิกในข้อตกลง Washington Accord ซึ่งจะทำให้หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก TABEE เป็นที่
ยอมรับในระดับสากลว่าหลักสูตรนั้นมีคุณภาพตามข้อกำหนดการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ และได้รับการยอมรับด้านคุณภาพการศึกษาจากประเทศสมาชิกกลุ่ม Washington Accord และ
เป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศว่าผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถทางวิศวกรรมที่สอดคล้องกับข้อกำหนด
ของการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมข้ามชาติ 

 2. จะเห็นได้ว่าหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะสาขาควบคุม จะมีหน่วยกิต 140 กว่า
หน่วยกิตเกือบทั้งนั้น ซึ่งแนวการเรียนการสอนสมัยใหม่ จริงๆ ไม่จำเป็นที่จะต้องไปถึง 150 – 160 หน่วยกิต
เหมือนสมัยก่อน เพราะในปัจจุบันเป็นการเรียนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Outcome Based Learning: OBL) ซ่ึงในสมัยใหม่ 
สามารถที่จะบริหารจัดการหลักสูตรให้อยู่ในประมาณ 120 หน่วยกิตได้ แต่ผลสัมฤทธิ์ยังคงได้เช่นเดิม 

 3. หลักสูตรสาขาวิศวกรรมโยธาระบบราง จะต้องไปฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ซึ่งในหลักสูตรมีการเรียนวิชาทางด้านภาษา เพียง 2 รายวิชา คือ วิชาสนทนาภาษาอังกฤษ และวิชาการอ่านและ
การเขียนภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจไม่เพียงพอในการที่จะพัฒนาความสามารถในการสื่อสารของนักศึกษาได้ ซึ่งในส่วน
ของสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ควรจะมีกิจกรรมเพ่ิมเติมในการที่จะเตรียมนักศึกษา
ให้พร้อมสำหรับการไปฝึกงานต่างประเทศ 

 4. การปรับปรุงหลักสูตรค่อนข้างทันสมัย โดยเฉพาะหลักสูตรสาขาวิศวกรรมโยธาระบบราง ที่มีการ
ไปฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นการเพ่ิมความสนใจในการเข้ามาเรียนมากขึ้น ฉะนั้น
มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการประชาสัมพันธ์ เพ่ือสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายให้เข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรนี้เพ่ิมมากข้ึน 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง จำนวน 2 
หลักสูตร ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม  
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7.6  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและ
ธุรกิจสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

 ความเป็นมา  
 ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต

ตรัง ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) ซึ่งปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยไดป้รับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพ่ือ ให้
ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงระหว่างความรู้ในรายวิชากับการนำไปใช้ในการทำงานจริงในสถานประกอบการทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน สู่การเป็นผู้ประกอบการเองได้ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำ
คณะ ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/๒๕65 เมื่อวันที่ 18 เมษายน ๒๕65 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมงปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ 

  บัดนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ 
เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้าน
วิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 39 – 6/2565 เมื่อวันที่ 20  เมษายน  2565 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ดังเสนอ และรับรองมติ 
ที่ประชุม 
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7.7  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 ความเป็นมา 
  ตามที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้ดำเนินการ

ปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ซึ่งปรับปรุงจากหลักสูตรศิลป
บัณฑิ ต สาขาวิชาทัศนศิลป์  (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2560 ) โดยได้ปรับปรุงให้ เป็ น ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ ให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในวิชาชีพด้านศิลปะในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล เพ่ือให้เข้าใจความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจและความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไป จึงมีความ
จำเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ รวมทั้งการดำเนินชีวิตในสังคมได้
อย่างเหมาะสม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต สามารถพัฒนาต่อยอดทางวิชาการได้ ซึ่ง
หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และ
ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/๒๕65 เมื่อวันที่ 
18 เมษายน ๒๕65 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ 

  บัดนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 39 – 6/2565 เมื่อ
วันที่ 20  เมษายน  2565 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565)  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรศิลปบัณฑิต 
สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ดังเสนอ  และรับรองมติที่ประชุม 
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7.8  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 
ปีการศึกษา 2564 จำนวน 105 ราย 

 ความเป็นมา 
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้

รวบรวมรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา ๒๕64 จำนวน 105 ราย  โดยได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่  7/๒๕65 เมื่อวันที่  18 เมษายน  ๒๕65 และผ่านการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 39 - 6/2565 เมื่อ
วันที่  20  เมษายน  2565 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณา
อนุมัตติ่อไป  

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาค
การศึกษาที ่ 2  ปีการศึกษา 2564 จำนวน 105 ราย โดยวันที่สำเร็จการศึกษาคือวันที่ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการประจำคณะและวิทยาลัย 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(7)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
2548  ซึ่งบัญญัติว่า “อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร”     

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   อนุมัติให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยม
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 105 ราย โดยวันที่
สำเร็จการศึกษา คือวันที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะและวิทยาลัย ดังเสนอ และรับรองมติที่
ประชุม 

7.9  พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

 ความเป็นมา 
  ด้วยคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/๒๕65 เมื่อวันที่ 25 
เมษายน  ๒๕65  ได้พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ แล้ว
เห็นชอบตามความเห็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ผลงานทางวิชาการมีปริมาณและคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที ่  
ก.พ.อ. กำหนด และไม่พบว่ามีการละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จึงมีมติให้ผ่านการประเมิน 
เห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 
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ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่ง 
ปัจจุบัน 

ตำแหน่งที่เลื่อน/ 
สาขาวิชา/สังกัด 

อนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง 
ไม่ก่อนวันที่ 

๑) นายมาหามะสูไฮมี  
มะแซ 

   
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(งานวิจัย ๕ เรื่อง หนังสือ ๑ เรื่อง
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. 
กำหนด) 

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ซึ่ ง เป็ น วันที่ ก องบริห ารงาน
บุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการ
ยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 
 

๒) นายณัฐวุฒิ   
สุภารัตน์ 

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี (งานวิจัย ๓ เรื่อง 
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. 
กำหนด) 

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
ซึ่ ง เป็ น วันที่ ก องบริห ารงาน
บุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการ
ยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 
 

 

    ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล                  

ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาดังต่อไปนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทำหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/๒๕65 เมื่อวันที่ 25 เมษายน  ๒๕65 
  ๒. หากเห็นชอบตามข้อ ๑ โปรดพิจารณาอนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ  ดังนี้ 

  ๒.๑  นายมาหามะสูไฮมี  มะแซ  จากตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  เป็นตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  ไม่ก่อนวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔  ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อม
เอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 

   ๒.๒  นายณัฐวุฒิ  สุภารัตน์ จากตำแหน่งอาจารย์  เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชา 
วิศวกรรมเคมี  ไม่ก่อนวันที่ ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่น           
คำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มอบหมาย” และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  พ.ศ. 
๒๕๖๓  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ . ๒๕๖๔  และ
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณา 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  1. เห็นชอบดังเสนอ  ตามข้อ 1  
  2. อนุมัติดังเสนอ ตามข้อ 2  
  3. รับรองมติที่ประชุม 

7.10  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้และบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ิมเติม  

 ความเป็นมา 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 187-4/2563 เมื่อวันที่ 

28 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้และบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 4/2563 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ซึ่งประกอบด้วยตำแหน่งและ
บุคคล ดังนี้  

 1.  นายชยานนท์  กฤตยาเชวง   ประธานกรรมการ 
 2.  นายนพณัฏฐ์  หุตะเจริญ    กรรมการ 
 ๓.  นายสาธิต  พุทธชัยยงค ์    กรรมการ 
 ๔.  นายสลิล  โตทับเที่ยง    กรรมการ 
 ๕.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กรรมการ 
 ๖.  นายภาณุมาศ  สุยบางดำ    กรรมการ 
 7.  รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน) กรรมการและเลขานุการ 
  8.  นางณัฐสุดา  นิลโกสีย์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ในการนี ้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการบริหารจัดการ

ทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้และบริหารจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม  จำนวน 1 ราย คือ นายอภิวัฒน์  เศรษฐรักษ์  
จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณา 
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้และบริหารจัดการ
ความเสี่ยง เพ่ิมเติม ดังเสนอ 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย”      

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้และบริหารจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๘ เรื่องอ่ืนๆ 
8.1  โครงการส่งเสริมการนำองค์ความรู้เกี่ยวกับบ้านเมืองสุจริต ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 18  เมษายน 2565 ที่
ผ่านมา ตนได้รับมอบหมายจากนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ให้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายโครงการส่งเสริมการนำองค์
ความรู้เกี่ยวกับบ้านเมืองสุจริต ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยนายชวน 
หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการ และบรรยายในหัวข้อ 
“บ้านเมืองสุจริต “ ณ อาคารรัฐสภา ซึ่งโครงการนี้เป็นดำริของนายชวน หลีกภัย ในการที่จะให้สถาบันการศึกษามี
การสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรและนักศึกษา เป็นการขอความร่วมมือให้อาจารย์ผู้สอนให้สอดแทรกเนื้อหาด้าน
ความสุจริตไว้ในการสอนทุก ๆ สาขาวิชา เสมือนว่าทุกวิชาเป็นวิชาสุจริต เชื่อได้ว่าวิธีนี้จะสามารถปลูกฝังค่านิยมที่ดี
ในเยาวชนได้ โดยในการเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย มีการเสวนาของกลุ่มมหาวิทยาลัยหลัก ทั้งกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ 
กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หลังจากการเสวนาได้มีการมอบเรื่องดังกล่าวเป็นนโยบายให้กับทุก
มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการในเรื่องนี้  โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับนโยบายดังกล่าวจากที่
ประชุม โดยได้มอบหมายให้กองบริหารงานบุคคลได้มีการบรรจุเรื่องของการสร้างจิตสำนึกบ้านเมืองสุจริต ไว้ใน
หลักสูตรสำหรับจัดอบรมครูบรรจุใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายบัญญัติ จันทน์เสนะ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 
อดีตอธิบดีกรมท่ีดิน ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรเพื่อบรรยายให้กับบุคลากรที่เป็นครูบรรจุใหม่ 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 
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8.2  กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ประจำเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน  2565  
 นายกสภามหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ 
กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ประจำเดือนพฤษภาคม โดยจะมีการประชุม 2 ครั้ง  เนื่องจากยังมีหลักสูตรที่
ต้องเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยฯ อีก 12 หลักสูตร ซึ่งจะต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จ โดยครั้งที่                 
214-7/2565 จะจัดประชุม ในวันพฤหัสบดี  ที่  19 พฤษภาคม 2565  และครั้ งที่  215-8/2565  ใน              
วันพฤหัสบดี ที่ 26  พฤษภาคม 2565  โดยให้ดำเนินการประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud 
Meetings เช่นเดิม 
 ทั้งนี้ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งเพ่ิมเติมว่า สำหรับกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
ครั้งที่ 216-9/2565 ประจำเดือนมิถุนายน ซึ่งกำหนดไว้ในวันพฤหัสบดี  ที่ 30 มิถุนายน 2565 นั้น เนื่องจาก
สถานการณ์  COVID - 19 ได้คลี่คลายลงแล้ว ประกอบกับในวันที่   25- 26  กรกฎาคม 2565 จะมี พิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563  ฉะนั้น เพ่ือเป็นการซักซ้อมการดำเนินการของ
ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ในเดือนมิถุนายน 2565 จึงเห็นควรให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เดินทางมา
ประชุม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

8.3  การเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ในการนำเสนอ
หลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยฯ แม้ว่ามหาวิทยาลัยฯ จะมีการวางแผนให้ทุกหลักสูตรดำเนินการล่วงหน้าเป็น
ระยะเวลา 6 เดือน แล้ว แต่ด้วยแต่ละคณะ ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน และไม่สามารถควบคุมได้ตามแผนที่กำหนดไว้ 
ด้วยความล่าช้าที่เกิดขึ้น จึงทำให้ต้องเสนอหลักสูตรเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอย่างกระชั้นชิด 
 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีการทำความเข้าใจกับคณะ ให้คณะดำเนินการให้ทันตามที่มหาวิทยาลัยฯ 
ได้วางแผนไว้ โดยขอความร่วมมือก่อน ซึ่งหากคณะดำเนินการไม่ได้ มหาวิทยาลัยฯ อาจกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดหนึ่ง
ขึ้นมาในการประเมินผู้บริหารระดับคณะต่อไป 
 2. หลักสูตรที่เสนอเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้าน
วิชาการ  ส่วนใหญ่ยังบกพร่องในเชิงโครงสร้าง เนื่องจากเสนอเข้ามาในระยะเวลากระชั้นชิด ทำให้การปรับปรุง
หลักสูตรอาจจะยังไม่ได้พิจารณาให้รอบคอบ ฉะนั้น  มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการออกเป็นข้อปฏิบัติในการเสนอ
หลักสูตรของคณะ โดยมีการระบุและกำหนดเวลาที่ชัดเจน จะทำให้มีเวลาในการปรับปรุง ตรวจสอบหลักสูตรได้
อย่างถี่ถ้วนและดำเนินการได้ทนัตามแผน  

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 
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เลิกประชุมเวลา   ๑1.30 น. 

 

 
 

(นางสาวนิภาวรรณ  นิ่มดวง) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ผู้บันทึกการประชุม 
 

 

 

(นางดรุณี  ลีนิน) 
   รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๑ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น ) 
รองอธิการบดี 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๒ 

 

 

 


